

# เลือกที่จะสวย..อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย เลือกสถานเสริมความงามที่ได้มาตรฐาน

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อความสวย...สามารถสร้างได้ หนุ่มสาวยุคใหม่จึงหันหน้าเข้าหาคลินิกเสริมความงามที่มีกระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง เพื่อแปลงโฉม “ศัลยกรรม” บนใบหน้าหรือแม้แต่เรือนร่าง ให้สวย ดูดี สมความปรารถนา แต่ในทางกลับกัน หากศัลยกรรมออกมาแล้วส่งผลกระทบต่อร่างกาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อผู้ใช้บริการที่อาจต้องมานั่ง “บำบัดรักษา” แทนที่จะ “สวยอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย”

เมื่อกล่าวถึงสุขภาพจิตที่ว่า "ไถ่ถามเพราะชน คนงามเพราะแต่ง" สำนวนนี้ก็ยังใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะปัจจุบัน ที่ถือได้ว่าภาพลักษณ์มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนวัยหนุ่มสาว จึงต้องหันมาใส่ใจและดูแลบุคลิกภาพ รวมไปถึงรูปร่างหน้าตาให้ดูดีมากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ เปิดโอกาสทางธุรกิจ หรือแม้แต่การพบปะทางสังคม ทางเลือกหนึ่งของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการปรับเปลี่ยนตนเอง และพึงหวังประโยชน์จากการสร้างความพึงพอใจในรูปแบบของการเปลี่ยนภาพลักษณ์ ความสวยงามให้ดูชัดเจนขึ้น ความคาดหวังทั้งหมดจึงตกอยู่ที่บรรดา “สถานเสริมความงาม” หรือ “คลินิกเสริมความงาม” ทั้งหมด



ถ้าพูดถึงธุรกิจเสริมความงาม เรียกได้ว่าธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยม และมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆ กับความก้าวหน้าทางการแพทย์ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่บุคคลที่ต้องการลดความผิดปกติบางอย่าง หรือเสริมสัดส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ดูดีขึ้น แต่ปัญหาที่พบจากรื่องการเข้าใช้บริการสถานเสริมความงาม ก็นับเป็นเรื่องที่น่าตกใจอยู่เหมือนกัน ตรงที่มีผู้บริโภคหลายรายขอความเป็นธรรมจากหลากหลายกรณีทั้ง ศัลยกรรมแล้วพบ

ความเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์ ผลจากการผ่าตัดเกิดการบวมและติดเชื้อ หรือกรณีที่คลินิกที่ให้บริการนั้นปิดให้บริการไปแล้ว กรณีเหล่านี้คือ นอกจากความเสียหายจะเกิดขึ้นกับร่างกายแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ใช้บริการ และที่สำคัญคือส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจเสริมความงามอื่นๆ เพียงเพราะความไม่ได้มาตรฐานของการรักษา ความไม่เชี่ยวชาญของแพทย์ หรือแม้แต่ความไม่รอบคอบที่จะตรวจสอบหรือพิจารณาเลือกใช้บริการที่ได้มาตรฐาน แน่แน่นอนว่า ผลเสีย ย่อมมีมากกว่า ผลดีอย่างแน่นอน จึงขอฝากให้ผู้ที่คิดจะใช้บริการสถานความงาม พิจารณาสักนิด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของท่าน โดยการสังเกตดังนี้ ๑. ในร้านต้องแสดงใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ ๒. หน้าร้านต้องมีแผ่นป้ายขนาดใหญ่แสดงชื่อสถานบริการที่ชัดเจน ๓. ผู้ให้บริการต้องเป็นแพทย์ ๔. ต้องมีป้ายและรูปถ่ายของผู้ประกอบวิชาชีพ และ ๕. มีเลขที่ใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะของแพทย์

อย่างไรก็ดี นอกจากจะต้องเลือกใช้บริการสถานเสริมความงามที่ปลอดภัยได้มาตรฐานแล้ว ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเสริมความงามทุกชนิดมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสทางการแพทย์สามารถได้ผลลัพธ์ดีขึ้น แต่ในทางกลับกันอย่าลืมว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์จากการใช้บริการนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ฉะนั้นผู้บริโภคจึงต้องไตร่ตรองหาข้อมูลต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่าง ดีกว่าต้องมาพุดทีหลังว่า “รู้แบบนี้...ไม่น่าทำเลย”

-----